

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		cấp những biến động xuất khẩu của các mặt hàng có nguy cơ bị áp dụng biện pháp PVTM; (v) Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, tích cực tìm hiểu và sử dụng các công cụ về PVTM để bảo vệ lợi ích chính đáng.
10	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh	Tại văn bản số 740/SCT-QLTM ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có ý kiến: Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên năng lực về pháp lý ứng phó với các vụ việc phát sinh về PVTM nước ngoài có phần hạn chế. UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: (i) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp đang theo dõi, phụ trách về PVTM tại các địa phương; (ii) Kịp thời thông tin phổ biến các chính sách và quy định về PVTM của Việt Nam và nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức và khả năng tuân thủ ứng phó với các vụ kiện do nước ngoài điều tra; (iii) Thường xuyên cập nhật và cung cấp danh sách cảnh báo một số mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị đối tác nước ngoài điều tra PVTM để cảnh báo sớm cho doanh nghiệp.
11	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre	Tại văn bản số 346/BC-UBND ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có ý kiến: Trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu vào Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre kiến nghị: (i) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về PVTM; (ii) Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến thông tin thông qua nhiều hình thức về PVTM, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp và cộng đồng doanh nghiệp về PVTM.
12	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định	Tại văn bản số 126/BC-SCT ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có ý kiến: Năng lực ứng phó của doanh nghiệp trong nước đối với sử dụng PVTM còn hạn

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		ché, nên nguy cơ bị áp dụng biện pháp này đối với hàng hóa xuất khẩu vẫn rất lớn.
13	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương	Tại văn bản số 1594/BC-SCT ngày 7/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ý kiến: Các biện pháp PVTM đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của các cơ quan nhà nước, các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp trong công tác tổ chức phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ các vụ kiện PVTM có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
14	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận	Tại văn bản số 151/BC-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có ý kiến: Nhận thức của nhiều doanh nghiệp về các biện pháp PVTM còn chưa đồng đều, chưa đầy đủ, đôi khi còn hiểu sai lệch về việc áp dụng các biện pháp PVTM. UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị: (i) Thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PVTM của Việt cho doanh nghiệp; (ii) Triển khai hệ thống cảnh báo sớm các ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị kiện PVTM tại các thị trường khác nhau để cung cấp cho các địa phương những biến động xuất khẩu của các mặt hàng có nguy cơ bị áp dụng biện pháp PVTM; (iii) Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hỗ trợ từ cơ bản đến chuyên sâu về PVTM nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước đang theo dõi, phụ trách về PVTM tại các địa phương và doanh nghiệp.
15	Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau	Tại văn bản số 175/BC-SCT ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có ý kiến: Nhận thức các văn bản quy định về PVTM của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp chưa được chuyên sâu. UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị: Bộ Công Thương tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề để phổ biến các quy định về xuất xứ, các quy định về

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		PVTM, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.
16	Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng	Tại văn bản số 1617/BC-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có ý kiến: Các yếu tố tác động ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, cũng như tác động của việc áp dụng PVTM chưa có những tác động cụ thể và rõ nét đối với các ngành sản xuất của tỉnh Cao Bằng.
17	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng	Tại văn bản số 4447/UBND-SCT ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến: Chưa xảy ra các vụ khởi kiện của tỉnh liên quan đến PVTM. UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các lớp Tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ địa phương hoặc cung cấp các tài liệu hướng dẫn về các nghiệp vụ liên quan.
18	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk	Tại văn bản số 192/BC-UBND ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến: Năng lực và chuyên môn của cán bộ quản lý nhà nước làm công tác liên quan đến PVTM còn hạn chế. Các vụ việc liên quan đến PVTM xảy ra trong giai đoạn vừa qua chủ yếu ở phạm vi quốc tế, do đó, khả năng phối hợp hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với doanh nghiệp còn hạn chế. UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: (i) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp PVTM trong từng ngành, lĩnh vực sản xuất một cách linh động, kịp thời; (ii) Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và quản lý các thông tin liên quan đến PVTM cho người sản xuất và người tiêu dùng; (iii) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực điều tra, áp dụng biện pháp PVTM cho lực

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		lượng cán bộ công chức của địa phương, xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phân tích và xử lý các vụ việc PVTM.
19	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông	Tại văn bản số 213/SCT-QLTM ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông không có ý kiến và kiến nghị.
20	Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên	Tại văn bản số 989/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có ý kiến: Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không có doanh nghiệp nào bị điều tra, áp dụng các biện pháp PVTM. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Công Thương: (i) Tăng cường cung cấp thông tin, quy định các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp PVTM của các nước; (ii) Tổ chức cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp của tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến việc theo dõi, điều tra, xử lý các vụ việc PVTM.
21	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai	Tại văn bản số 203/BC-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng bị nước ngoài điều tra PVTM trên địa bàn của tỉnh.
22	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp	Tại văn bản số 169/BC-UBND ngày 6/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến: Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên năng lực về pháp lý ứng phó với các vụ việc phát sinh về PVTM nước ngoài có phần hạn chế. UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: (i) Phổ biến các chính sách và quy định về PVTM của Việt Nam đến địa phương và doanh nghiệp; (ii) Thường xuyên cập nhật và cung cấp danh sách cảnh báo một số mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị đối tác nước ngoài điều tra PVTM; (iii) Tổ chức các

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		lớp tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp đang theo dõi, phụ trách về PVTM tại các địa phương vào định kỳ hàng năm.
23	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai	<p>Tại văn bản số 1123/SCT-ALTM ngày 7/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có ý kiến: Đa số các doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hiểu biết về PVTM chưa sâu nên vẫn còn bị động khi trở thành đối tượng bị điều tra, không hiểu rõ yêu cầu của CQĐT nước ngoài. Năng lực và kinh nghiệm về PVTM của một số cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, thiếu sự phối hợp quản lý trong vấn đề này. UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị:</p> <p>(i) Tiếp tục tuyên truyền đến các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hiểu rõ vai trò, nội dung và thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định 10/2018/NĐ-CP; (ii) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ lẫn tránh các biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ...; (iii) Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, cập nhật các quy định pháp luật về PVTM cho cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thông qua các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về PVTM</p>
24	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang	<p>Tại văn bản số 262/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có ý kiến: Nhận thức của nhiều doanh nghiệp về lợi ích của Luật Quản lý ngoại thương và các biện pháp PVTM còn chưa đầy đủ; Hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, chưa thực hiện xuất khẩu trực tiếp, nguồn nhân lực còn hạn chế. UBND tỉnh Hà Giang kiến nghị Bộ Công Thương:</p> <p>(i) Hỗ trợ các địa phương tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu về PVTM cho cán</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		bộ, cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp; (ii) Tiếp tục cập nhật kịp thời và thông báo sớm về các ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị điều tra PVTM từ nước ngoài để cung cấp cho địa phương, doanh nghiệp.
25	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam	Tại văn bản số 921/BC-SCT ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ý kiến: Một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ về các biện pháp PVTM nên ít sử dụng công cụ PVTM để bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước để cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu. Các vụ kiện PVTM khi xảy ra thường có chi phí cao và thời gian kéo dài, gây ra tâm lý e ngại cho doanh nghiệp.
26	Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội	Tại văn bản số 256/BC-UBND ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về PVTM nói chung cũng như các vụ việc PVTM cụ thể chưa được doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước thực sự quan tâm. Một số Hiệp hội còn chưa phát huy hết vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn chưa cao, doanh nghiệp Hà Nội chưa kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề, cùng chuỗi sản xuất. UBND thành phố Hà Nội kiến nghị: (i) Các Bộ, ngành tăng cường nghiên cứu áp dụng các biện pháp PVTM phù hợp nhằm hỗ trợ bảo vệ thị trường, doanh nghiệp Việt Nam; (ii) Bộ Công Thương và các Bộ, ngành thông qua hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài có các báo cáo về các thay đổi chính sách của đối tác, phản ứng của thị trường nước ngoài để kịp thời có các giải pháp, đối sách phù hợp; (iii) Bộ Công Thương cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan làm công tác PVTM tại địa phương để triển khai có hiệu quả công tác PVTM; (iv) Đề nghị Chính phủ có chính sách nâng cao vai trò và tạo cơ chế hoạt động

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		cho các Hội, Hiệp hội trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác vụ việc PVTM.
27	Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương	Tại văn bản số 1016/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, giả mạo ghi nhãn, xuất xứ Việt Nam.
28	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng	Tại văn bản số 187/BC-UBND ngày 5/7/2022 của Ủy ban ban dân thành phố Hải Phòng kiến nghị Bộ Công Thương: (i) Tiếp tục tăng cường phổ biến thông tin kịp thời về PVTM, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin cơ bản, chuyên sâu, chính xác có tính hệ thống về PVTM cho cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị liên quan; (ii) Đào tạo về PVTM cho ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các Hiệp hội và công đồng doanh nghiệp; (iii) Xây dựng cơ sở dữ liệu một số ngành công nghiệp nền tảng và nông nghiệp trọng điểm, số hóa việc điều tra, áp dụng biện pháp PVTM để giảm gánh nặng hồ sơ cho doanh nghiệp.
29	Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang	Tại văn bản số 105/BC-SCT ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có ý kiến: Công tác PVTM đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa sản xuất trong nước, bảo vệ nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp và giúp phát triển xuất, nhập khẩu bền vững phù hợp với các cam kết quốc tế, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
30	Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình	<p>Tại văn bản số 223/BC-UBND ngày 6/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có ý kiến: Một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ về PVTM, ít sử dụng công cụ PVTM để bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước, cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu. UBND tỉnh Hòa Bình kiến nghị: (i) Duy trì các kênh liên lạc với CQĐT PVTM nước ngoài, luật sư, hiệp hội và doanh nghiệp để kịp thời cập nhật tình hình, thông tin các vụ việc PVTM nhằm cung cấp tới các bên liên quan một cách nhanh chóng và chính xác; (ii) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển qua biên giới, tránh buôn lậu, gian lận thương mại; (iii) Tăng cường tổ chức các hội nghị, tập huấn nhằm cập nhật thông tin và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ địa phương trong lĩnh vực quản lý ngoại thương và PVTM; (iv) Bố trí kinh phí cho các địa phương trong triển khai công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về PVTM cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.</p>
31	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế	<p>Tại văn bản số 262/BC-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến: Năng lực ứng phó của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế nên khó phòng vệ khi có nguy cơ bị áp dụng biện pháp PVTM, nhất là giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày sâu rộng. Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, năng lực hạn chế. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: (i) Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực PVTM cho các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương; (ii) Bộ Công Thương tiếp tục triển khai hệ thống cảnh báo sớm các mặt hàng có của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra PVTM và gian lận xuất xứ.</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
32	Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên	<p>Tại văn bản số 1014/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có ý kiến: Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ các công việc cần thực hiện của CQĐT nước ngoài. UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị: (i) Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo cho cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực PVTM, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và khả năng tuân thủ, ứng phó với các vụ kiện do nước ngoài điều; (ii) Tiếp tục thu thập, cung cấp thông tin về các chương trình trợ cấp, hỗ trợ sản xuất trong nước mà các đối tác thương mại đang áp dụng trong quá trình thực thi các FTA.</p>
33	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa	<p>Tại văn bản số 1188/SCT-TMXNK ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có ý kiến: Các biện pháp PVTM đối với một số sản phẩm nhập khẩu trong thời gian quan như đường, sợi,... đã giúp doanh nghiệp hiểu thêm về các biện pháp PVTM đối với ngành hàng bị ảnh hưởng qua đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa.</p>
34	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang	<p>Tại văn bản số 327/BC-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến: Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn nhân lực phục vụ công tác hội nhập kinh tế quốc tế cũng như công tác PVTM còn hạn chế, chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa được tiếp cận lĩnh vực PVTM trong thực tiễn. UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị: (i) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực PVTM cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; (ii) Tăng cường công tác thông tin, phổ biến các chính sách và quy định của pháp luật về PVTM trong và ngoài nước; kịp thời cập</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		nhật danh sách các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp PVTM để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp chủ động ứng phó.
35	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu	Tại văn bản số 213/BC-UBND ngày 1/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có ý kiến: Tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 10/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan về PVTM. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời thông tin về danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng PVTM.
36	Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng	Tại văn bản số 1179/BC-SCT ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Công tác PVTM vẫn là nội dung mới, khó và chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Công Thương thông tin nhiều hơn nữa trên các phương tiện truyền thông về các vụ việc đã xảy ra nâng cao nhận thức và có kinh nghiệm ứng phó.
37	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn	Tại văn bản số 295/BC-UBND ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến: Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về PVTM còn hạn chế. Hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để. UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: (i) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các chương trình, hội nghị về PVTM; (ii) Tiếp tục tăng cường vai trò của các hiệp hội, ngành hàng trong thông tin và kết nối doanh nghiệp.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
38	Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai	<p>Tại văn bản số 228/BC-UBND ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có ý kiến: Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa chú trọng tìm hiểu các quy định pháp luật về PVTM. Hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của các hiệp định thương mại. UBND tỉnh Lào Cai kiến nghị: (i) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PVTM của Việt Nam và WTO; (ii) Tích cực triển khai hệ thống cảnh báo sớm các ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị kiện PVTM; (iii) Tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu về PVTM cho các cán bộ quản lý nhà nước, các hiệp hội và doanh nghiệp.</p>
39	Ủy ban nhân dân tỉnh Long An	<p>Tại văn bản số 1801/BC-SCT ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có ý kiến: Các biện pháp PVTM đã đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành sản xuất trong nước, giúp ngành khắc phục thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây ra, giữ vững sản xuất và từng bước phát triển. UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ Công Thương: (i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PVTM của Việt Nam, WTO, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sử dụng công cụ và ứng phó với các vụ kiện PVTM; (ii) Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp PVTM để bảo hộ sản xuất trong nước.</p>
40	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định	<p>Tại văn bản số 679/SCT-KHTH ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có ý kiến: Tỉnh đã cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra PVTM, gian lận xuất xứ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
41	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình	<p>Tại văn bản số 868/SCT-XNK ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có ý kiến: Công tác tuyên truyền, tập huấn về PVTM chưa được thường xuyên và hiệu quả. Cán bộ phụ trách công tác PVTM tại nhiều đơn vị chưa được đào tạo chuyên sâu. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ về quy mô, chiến lược kinh doanh, kỹ năng trong giao dịch đối ngoại còn hạn chế. Công tác PVTM trong các FTA cũng gây khó khăn thách thức lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp PVTM vẫn còn là một vấn đề mới, đa số doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa có sự hiểu biết sâu sắc về PVTM. UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị: (i) Bộ Công Thương tiếp tục có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu tranh lẫn tránh biện pháp PVTM; (ii) Có chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về PVTM tại các địa phương; (iii) Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành hàng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ pháp lý nhằm tư vấn bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các vụ việc PVTM; (iv) Xây dựng cổng thông tin điện tử về PVTM, hệ thống phần mềm phân tích, tính toán và cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra các vụ kiện PVTM đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.</p>
42	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An	<p>Tại văn bản số 505/BC-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến: Công tác tuyên truyền, tập huấn về PVTM chưa được thường xuyên và hiệu quả. Cán bộ phụ trách công tác PVTM tại nhiều đơn vị chưa được đào tạo chuyên sâu. UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị: (i) Tăng cường đào tạo chuyên sâu về công tác PVTM cho các địa phương và nhóm các doanh nghiệp có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp PVTM; (ii) Thiết lập đầu mối thông tin từ Bộ đến các địa phương và doanh</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		<p>nghiệp nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác.</p>
43	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận	<p>Tại văn bản số 1460/BC-SCT ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có ý kiến: Từ năm 2018 đến nay, sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu Ninh Thuận chưa xảy ra tranh chấp, áp dụng biện pháp PVTM.</p>
44	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ	<p>Tại văn bản số 157/BC-SCT ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có ý kiến: Lĩnh vực PVTM đã được triển khai tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên mức độ thật sự quan tâm của các doanh nghiệp về vấn đề này còn hạn chế, ít doanh nghiệp chủ động tìm hiểu về quyền lợi, cũng như nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. UBND tỉnh Phú Thọ kiến nghị: (i) Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tỉnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực thi các FTA cũng như các biện pháp PVTM cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; (ii) Tăng cường hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về PVTM; có các giải pháp để công tác cảnh báo sớm được triển khai kịp thời đến địa phương, doanh nghiệp; (iii) Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có vụ việc liên quan đến bị khởi xướng điều tra, bảo vệ lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp của tỉnh.</p>
45	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên	<p>Tại văn bản số 140/BC-SCT ngày 7/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có ý kiến: Hiện nay số lượng vụ việc điều tra PVTM ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp chưa tìm hiểu rõ và nắm rõ hết về các công cụ PVTM, cũng như quy định pháp luật có liên quan nên còn lúng túng, trở ngại khi gặp phải điều tra PVTM. UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị: (i) Xây dựng hệ thống kết nối và liên thông chặt chẽ giữa doanh nghiệp cơ quan</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		quản lý địa phương và Trung ương để chủ động và kịp thời tư vấn, hỗ trợ biện pháp PVTM cho doanh nghiệp; (ii) Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có cơ chế cảnh báo sớm đối với các ngành hàng, lĩnh vực có nguy cơ áp dụng các biện pháp PVTM; (iii) Tăng cường thông tin, tập huấn kiến thức về các biện pháp PVTM cho doanh nghiệp, các ngành sản xuất trong nước.
46	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi	Tại văn bản số 1360/SCT-QLTM ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến: Công tác quản lý nhà nước đối với PVTM, các địa phương còn nhiều lúng túng vì chưa có văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của chính quyền địa phương, chưa thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về PVTM cho cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ PVTM của địa phương.
47	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh	Tại văn bản số 2213/SCT-XNK2 ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có ý kiến: Việc tiếp cận các quy định pháp luật PVTM gắn với vụ việc cụ thể còn khá hạn chế, dẫn đến nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề còn mơ hồ, chưa có chiều sâu. Việc bố trí nhân lực, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước theo dõi và làm công tác phổ biến kiến thức, quy định về PVTM có hạn. UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Bộ Công Thương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật PVTM và xuất xứ hàng hóa đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp.
48	Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng	Tại văn bản số 156/BC-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ý kiến: Tỉnh chưa có phát sinh các hoạt động phối hợp xử lý đến PVTM. UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục phổ biến kịp thời danh sách các mặt hàng bị điều tra, áp thuế

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		PVTM bởi nước ngoài đến các địa phương, doanh nghiệp.
49	Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La	Tại văn bản số 272/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có ý kiến: Sản phẩm hàng hóa phần lớn được bán ở dạng nguyên liệu, tỷ lệ sản phẩm qua chế biến, chiều sâu thấp. Các doanh nghiệp HTX trong tỉnh chưa tận dụng cao các ưu đãi. UBND tỉnh Sơn La kiến nghị: (i) Tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin, quy định các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng PVTM; (ii) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với từng đối tượng liên quan đến việc theo dõi, điều tra xử lý PVTM.
50	Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh	Tại văn bản số 287/BC-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có ý kiến: Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu biết về PVTM chưa sâu, chưa nắm rõ các công việc cần thực hiện các biện pháp PVTM. UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường công tác tập huấn thực hiện các biện pháp PVTM cho cán bộ, công chức địa phương và doanh nghiệp trên cả nước.
51	Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình	Tại văn bản số 108/BC-SCT ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có ý kiến: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa thật sự quan tâm, nghiên cứu đến PVTM, chưa nắm được kiến thức về luật pháp quốc tế và chưa thực sự nghiên cứu sâu về các FTA mà Việt Nam là thành viên.
52	Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:	Tại văn bản số 168/BC-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ý kiến: Một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa hiểu biết về chính sách pháp luật PVTM hoặc có các kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ này. Nguồn lực đầu tư của nhà nước cho công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác PVTM còn

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
		<p>hạn chế. Đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, địa phương làm công tác tham mưu về công tác hội nhập kinh tế còn mỏng, chưa đào tạo chuyên sâu; công tác nắm bắt thông tin, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật có liên quan chưa đáp ứng tối đa yêu cầu của công tác tham mưu. UBND tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: (i) Bộ Công Thương chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật và thực tiễn xử lý PVTM của Việt Nam; (ii) các Bộ, ngành Trung ương tăng cường nguồn lực cho công tác PVTM, nghiên cứu rà soát và hoàn thiện pháp luật PVTM của Việt Nam đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn.</p>
53	Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa	<p>Tại văn bản số 122/BC-UBND ngày 5/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có ý kiến: Công tác tuyên truyền, phổ biến thực thi Nghị định 10/2018/NĐ-CP chưa được thực hiện thường xuyên. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu nhỏ và vừa, chưa chủ động tăng cường nguồn lực và công tác chuẩn bị cần thiết ứng phó các vụ kiện PVTM. UBND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ Công Thương: (i) Tăng cường mở các lớp tập huấn về PVTM; (ii) Đẩy mạnh cơ chế phối hợp với các địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm.</p>
54	Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang	<p>Tại văn bản số 1403/BC-SCT ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có ý kiến: Các biện pháp PVTM đã đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành sản xuất trong nước, giúp ngành khắc phục thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây ra, giữ vững sản xuất và từng bước phát triển. UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị: (i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PVTM của Việt Nam; (ii) Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp PVTM để bảo hộ sản xuất trong nước.</p>

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TRẢ LỜI
55	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh	Tại văn bản số 538/BC-SCT ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kiến nghị: (i) Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, ngành nâng cao năng lực quản lý nhà nước về PVTM; (ii) Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PVTM.